

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 434 CT/CBTT

“v/v: Liên quan đến vụ việc của Nhà đầu tư
thứ cấp tại dự án KĐT Hồ Xương Rồng”

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
- **CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY**

1. Tên giao dịch của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Mã chứng khoán : SD2
Địa chỉ trụ sở chính : Km10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : 04 33 510 542 Fax: 04 33 828 255
Người thực hiện CBTT : Ông Trần Văn Trường

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/08/2015 Công ty cổ phần Sông Đà 2 được biết nội dung thông tin trên trang điện tử của Báo Xây dựng về việc: Khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản tại Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng – thành phố Thái Nguyên. Chi tiết xin xem tại đường link (<http://www.baoyaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-chiem-doat-tai-san-tai-du-an-kdt-ho-dieu-hoa-xuong-rong.html>)

Để đảm bảo đúng các quy định về công bố thông tin đối với các cơ quan quản lý và các cổ đông của Công ty về sự việc liên quan. Công ty cổ phần Sông Đà 2 xin công bố thông tin về sự việc trên như sau:

Năm 2011 Công ty cổ phần Sông Đà 2 có ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Mới Hà Nội (do Ông Lương Xuân Cường là Giám đốc) tại Dự án Khu đô thị mới Hồ Xương Rồng – thành phố Thái Nguyên do Công ty cổ phần Sông Đà 2 làm Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Mới Hà Nội là nhà đầu tư thứ cấp một phần diện tích nhỏ của dự án). Trong quá trình thực hiện hợp đồng Công ty cổ phần Sông Đà 2 đã thực hiện đầy đủ và đúng trách nhiệm của Chủ đầu tư đối với việc thực hiện hợp đồng trên.

Việc Ông Lương Xuân Cường - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Mới Hà Nội bị đưa ra khởi tố đây là việc liên quan đến huy động vốn của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Mới Hà Nội với các khách hàng của Công ty này.



Liên quan đến việc khởi tố Ông Lương Xuân Cường, Công ty cổ phần Sông Đà 2 đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Tỉnh Thái Nguyên để làm rõ hành vi vi phạm của ông Lương Xuân Cường, đồng thời góp phần cùng với cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi của các khách hàng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Mới Hà Nội tại Dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên.

Sự việc xảy ra nêu trên không ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh cũng như tình hình triển khai của Công ty tại Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng Thái Nguyên. Công ty cổ phần Sông Đà 2 đang tổ chức triển khai thực hiện dự án và kinh doanh bình thường theo đúng các quy định của Pháp luật.

Để nắm bắt thêm tình hình triển khai dự án cũng như những vấn đề liên quan đến dự án đề nghị các quý cổ đông có thể thông qua Ông Hoàng Văn Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên, số điện thoại di động: 0904743599.

Vậy, Công ty cổ phần Sông Đà 2 xin công bố thông tin đến các Quý cơ quan và các cổ đông của Công ty được nắm rõ.

3. Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Sông Đà 2 đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: Songda2.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP; TCKT.



Trần Văn Trường